



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
วันที่ 3-9 มกราคม 2565  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ

**นักวิเคราะห์คาดการณ์เศรษฐกิจยูเออีปี 2565 พ้นตัวได้ดี**

วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และข้อมูลเบื้องต้นจากธนาคารกลางของประเทศ โดยพบว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคน้ำมันในปีที่ตั้งไว้ที่ 5.0% เทียบกับปีก่อนหน้าที่หดตัว -2.0% คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตในปี 2565 นี้ โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคส่วนบุคคลที่ฟื้นตัวท่ามกลางความหวังว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะไม่รุนแรง ส่วน GDP ของภาคที่ไม่รวมน้ำมัน (Non-oil GDP) จะอยู่ระดับเดียวกับปี 2564

หลังจากที่กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ หรือ GCC รวมถึงยูเออีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผนวกกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง แต่ตั้งแต่ช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา กลับพบว่าเศรษฐกิจยูเออีมีความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการผ่อนคลายจำกัดการเดินทางหนุนรัฐเดินทางเปิดประเทศทำให้ฟื้นเฟื่องเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทยอยฟื้นตัว ทั้งการจัดงานแสดง



สินค้า และการจัดงาน World Expo 2020 ที่เมืองคูไบ ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2564 สามารถดึงดูดผู้เข้าชมหลายล้านคน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลดีให้ประเทศยูเออีได้ อย่างน้อยก็เพิ่มชื่อเสียงได้ในระดับนานาชาติ ยกย่องภาพลักษณ์ของคูไบ ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป เพราะหากอ้างตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เคยมีการคาดการณ์จากเว็บไซต์ของนิตยสารเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง Arabian Business พบว่า ช่วง

ระยะเวลา 6 เดือนที่มีการจัดงาน World Expo 2020 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยูเออีให้ขยายตัวกว่า 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 1.54% ของตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2564 และจากเว็บไซต์ The New York Times แสดงตัวเลขการคาดการณ์ว่าจะเกิดการสร้างงานกว่า 2.7 แสนตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทั้งหมดในช่วงต้นนั้นถูกคาดการณ์ไว้ก่อนที่โลกจะประสบกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นอาจมีเงื่อนไขที่ต่างไปไม่มากนักน้อย ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ประเมินว่าเศรษฐกิจยูเออีน่าจะขยายตัวมากกว่า 3% ในปีนี้และต่อเนื่องในระดับเดียวกันไปจนถึงปี 2566

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายวันของยูเออีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 2,500 ราย/วัน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนต่ำกว่าวันละ 100 ราย ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
วันที่ 3-9 มกราคม 2565  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

### ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ

จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์พบว่าในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2564 การส่งออกของไทยไปยูเออีมีมูลค่า 78,835 ล้านบาท ขยายตัวถึง 30.58% โดย สคต. ณ เมืองดูไบ คาดว่าการส่งออกของไทยในเชิงมูลค่าและปริมาณไปยังยูเออีจะยังเติบโตได้ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ของยูเออีและตะวันออกกลางในภาพรวม โดยคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไปยูเออีในปี 2565 จะเติบโตที่ 8.0%

โดยปัจจัยหนุนมาจาก (1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รวดเร็วซึ่งเป็นผลจากการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการตรวจโควิด 19 อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ช่วยหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว (2) ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยต่ำกว่า 40 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรลในปีที่ผ่านมาเป็นกว่า 70 เหรียญสหรัฐฯในปีนี้ ส่งผลบวกต่อ GDP ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (3) ค่าเงินบาทที่อ่อนลงส่งผลบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

ที่มา: Bloomberg